

รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประเภทวิชาการบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางธนพร โปธา	การพัฒนาทักษะการจัดทำบดลองหลังปรับปรุงของสถานศึกษาเอกชน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ชั้น ปวช.2
2	นางดวงพร มีสมบัติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้ชุดฝึกเรื่องหนี้สินหมุนเวียน และเรียนรู้แบบร่วมมือ
3	นางปภัศสร อินทโสทธิ	การแก้ปัญหาการทุจริตในการทดสอบย่อยแต่ละหน่วยการเรียนรู้
4	นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์	การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในเรื่อง การไม่ทำการบ้าน
5	นางบุษบา ครอบครอง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
6	นางวรรณมา เทพนิม	การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ PowerPoint และใบงานในรายวิชา วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส 3201-2102 ระดับชั้น ปวส.1
7	นางอัญชญา เหมวงศ์กุล	การสร้างชุดกิจกรรม EASY TAX วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
8	นางอ้อยใจ แดงอินทร์	การพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัท โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
9	นางสมพร สารสมุทร	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำแบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
10	นางสาวอัญชุลี ทวีบุญ	ผลการใช้กิจกรรมคู่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชี
11	นางนิตยา หลวงจันทร์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและการขาดเรียนในรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป
12	อรนุช ชูพงศ์พันธุ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึบบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ

ประเภทวิชาการเลขานุการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางกิตติยา สันคม	ความฉลาดทางอารมณ์ EQ : สบค 56.2
2	นางสาวจรรยาพร เตชะเจริญรุ่งเรือง	การศึกษาปัญหาการพิมพ์รายงานของนักศึกษา
3	นางยุพิน แสงเหมือนเพชร	การพัฒนาทักษะผู้เรียนวิชา ชวเลข ไทยเบื้องต้น
4	นางวรรณพร ลิ้มสัมพันธ์สันติ	การแก้ปัญหาความขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
5	นางอัจฉานา โพธิ์อยู่	การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีกับนักเรียนสาขาวิชาการขายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
6	นางสาวอนิสร่า โสภนะศุภร์	ส่งเสริมทักษะการพูด ของนางสาวชญชิตา สุขรัตน์
7	นางสาวอภัสรา พลละคร	การแก้ไขพฤติกรรมส่งงานช้ากว่ากำหนดของนักเรียน
8	นางปรีชา ปันธิยะ	ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจีโอที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานร่วมกันใน รายวิชา เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
9	นางสุวภัทร เต๋อวัฒนา	การศึกษาพฤติกรรมกรเข้าเรียนช้าของนักเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ ระดับชั้น ปวช.3 (ชพล.55.1) ที่เรียนใน รายวิชาระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

ประเภทวิชาการตลาด

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางสาวจิตต์ไธ แก้วบุญเรือง	รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนสู่เป็นเลิศในการจัดการธุรกิจของ วอศ.ลำปาง สังกัด สอศ.
2	นายภักดี ศรีอรุณ	การเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3	นางสาวอัมรา ศิริประยงค์	แก้ไขปัญหาการไม่กล้าแสดงออกและส่งเสริมการกล้าแสดงออกโดยการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ
4	นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย	การเสนอขายและการสาธิต โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
5	นางสาวณัฐนันท์ พิริยะชนาธรรม	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน
6	นางสาวอัยกกรณ์ พันธุ์จินา	การพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการรายวิชาชีพ ด้วย SALE Model ในรายวิชาโครงการ : กรณีศึกษา นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ห้อง สบต.56.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
7	นางกัลยา ผลศิริ	คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์
8	นายนิพนธ์ รุ่งพีช	ประเมินความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ EDMOD
9	นางพัชรินทร์ ขุมนาค	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน รายวิชา การขายเบื้องต้น 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10	นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล	รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นายชัยวัฒน์ วงศ์โพธิ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ ใบเนื้อหา (Information Sheet) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
2	นางชฎานันท์ ธีราช	การพัฒนาความสามารถทางการเรียนในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วย PHP สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ที่มีผลการเรียนอ่อนใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
3	นางมาชूर สืบบุญเรือง	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษารายวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัสวิชา 2204-2107 นักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.2
4	นางประณิตา ศรีสมุทร	การแก้ปัญหาคารไม่ส่งงานของนักศึกษา
5	นายสุธีร์ พุฒิมวงศ์	การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6	นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง	การศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน วิชา 2204-2415 โปรแกรมกราฟิก หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
7	นางสาวมณีนุช กันจันวงศ์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ วิชา โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นายประยุทธ ภาคบุญ	การศึกษาความพึงใจต่อการทำโครงการ (กรณีศึกษา) ของนักศึกษาดสาขาคเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	นายนรินทร์ มุกดาเนตร	การเรียนศัพท์ทางเทคนิคสัปดาห์ละคำแผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชา พณิชยกรรม (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางพิชชา เรือนบุรี	การพัฒนาผู้เรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้วยกิจกรรมการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม
2	นางภัทรารวรรณ สุขพันธ์ุ์	พัฒนาพฤติกรรมการทำงานไม่ส่งงาน ของ น.ส.พรพินิจ ชัยมิตร โดยใช้เทคนิควิธีเสริมแรงทางบวก
3	นางอารีรัตน์ พุททวงศ์	การแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ลืมนื้อหาวิชาที่สำคัญ

ประเภทวิชา พณิชยกรรม (การประชาสัมพันธ์)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นายจตุรนต์ บริจินดา	-
2	นางอังคณา จักรปาณิรักษ์	การแก้ไขปัญหาที่นักเรียนที่ชอบขาดเรียนในวิชา ธุรกิจและการประกอบการ ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง ชคอ.55.2

ประเภทวิชา คหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางสาวจงกล นันทพล	การพัฒนาทักษะการสาธิต ในรายวิชา 2402-2021 เทคนิคการสาธิต ระดับ ปวช.3
2	นางสาวฉันทนา หอมขจร	การพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ของนักศึกษา ปวส.2 สาขาการจัดการงานคหกรรมโรงแรม
3	นางสาวศิวนาถ พึ่งคง	การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายไม่ตรงต่อเวลาของผู้เรียน สาขาวิชา คหกรรมเพื่อการโรงแรม วอศ.ลำปาง
4	นางสาวชมชนก ก้าวังค์	การใช้แบบฝึกทักษะในวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส .1
5	นางจามจุรี จินะการ	การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายไม่ส่งงานของนักศึกษา

ประเภทวิชา อาหารและโภชนาการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางสาวกมลโมทย์ จำรัส โรมรัน	การแก้ปัญหาผู้เรียนแต่งกายผิดระเบียบในห้องเรียน
2	นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการส่งงานวิชาการแปรรูปอาหาร ชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ
3	นางมรรษณา จัดดี	การแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน
4	นางศิริลักษณ์ วิชาศรีนิมิต	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารมังสวิรัตของนักเรียน
5	นางนาธญา สดชื่น	การพัฒนาชุดฝึกทักษะการชั่ง ตวง วัดอาหารของนักศึกษาชั้น ปวส.2
6	นางสาวณิษฐา อุทพันธ์	การศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อน้ำที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 (สคอ 56.1) สาขางานการประกอบอาหาร
7	นางกมลวรรณ โลหิตกาญจน์	การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเลือกซื้ออาหารของนักศึกษาชั้น ปวส.1

ประเภทวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์	การศึกษาและพัฒนาการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 รายวิชา 2401-2218 เสื้อผ้าวัยรุ่น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2	นางพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร	การปรับปรุงพฤติกรรมกรรมการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ชั้น ปวช.1 สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ
3	นางพัชรินทร์ มีทรัพย์	การปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา ให้รู้จักการทำงาน อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1
4	นางสุรภี ทิมกาญจนะ	ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและได้มาตรฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ห้อง 832

ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานจิตรศิลป์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นายวิญญู คงนิม	การพัฒนาทักษะผู้เรียนวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์
2	นายเอกพล ไชยพรหม	ปัญหาการไม่เข้าใจเรื่องแสง และเงา ในงานวิชาวาดเขียนพื้นฐานของ ปวช.1 วิชา 2301-2001 วาดเขียนหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช.1
3	นางอำพร สารมนต์	การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ
4	นายปรานต์ มีมานะ	การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมศิลปะงานสื่อผสม

ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานออกแบบ/สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นายกฤษณะ เฉลิมชัย	การแก้ปัญหาการเรียนรู้อุปกรณ์ของนายสิทธิพันธ์ กาจารี นักศึกษา ห้อง สศค.557.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2	นางสาวเกษรรงค์ พานประเสริฐ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ห้อง ชศอ.57.1
3	นายศราวุธ เครือวิยะ	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการออกแบบ

ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นายจิรศักดิ์ คลุมดวง	บทเรียนเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาสมาธิสั้น
2	นางสาวรุ่งนภา ยืนยงวานานนท์	วินัยการปฏิบัติ/ส่งงานในรายวิชาเลือกเสรี
3	นางสาวจิราภรณ์ ดุษฎีบุญมา	บูรณาการ จัดทำสื่อการสอนให้ครูที่มีความต้องการร่วมกับรายวิชาเทคนิคการนำเสนอผลงาน ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
1	นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง	การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)
2	นายคณิง ศรีอำพร	เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและ Powerpoint
3	นางสาวจำเริญ วงศ์ฟู	ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสังคมและโครงสร้างสังคมไทยต่อการคิดเชิงอนาคตของ นศ. ปวส.1
4	นายไตรสิทธิ์ สิงห์วัฒน์	การพัฒนาแบบฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษา
5	นายพินิจ นครพันธุ์	พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์
6	นางรจนา เฉลิมชัย	การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
7	นางวรรณภา ไกวัลอักษรณ์	การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน
8	นายสวัสดิ์ ประพฤติ	การไม่ออกเสียง /S/ ที่อยู่หลังคำนามหรือกริยา
9	นางอังคณา สอนลาย	การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
10	นางอรุรา โกษาวัง	การปรับปรุงพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียน ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาศิลปกรรม
11	นางสาวพรรณิ เชื้อคำลือ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
12	นางสาวจรรุพร วางมือ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปวช.1 ห้อง ชพบ.57.3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
13	นางทิพย์ภิญญา ผลัดใบ	ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง S/H ของนักเรียน ชพบ57.1
14	นายศิลาธรรม ชัยมงคล	การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการขาดประสิทธิภาพในการเรียนลีลาส
15	นางสาวกรพรรณ เทพวัง	การใช้ลำดับเลขแก้ปัญหาการเข้าห้องเรียนซ้ำของนักเรียนสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
16	นางเสาวนีย์ จิงจู	การสอนเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาธุรกิจค้าปลีก
17	นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 2000-1303 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
18	นางสาวนุชนาท ภูทองพันธ์	การศึกษาพฤติกรรมการทำงานวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการออกแบบ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเรื่อง
19	นายทศพล วิจารณ์กรณ์	การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ 3000-1404 สาขาวิชาการตลาด สบต.57.4
20	นางสาวอมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์	การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านรายวิชา ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสาขาวิชา อาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง